

mudlek@thairath.co.th

# คาบลูกคาบดอก

## หมัดเหล็ก

## ทางออกควบรวมทรู-ดีแทค

การตั้งเวทีรับฟังความเห็นสาธารณะ กรณีการควบรวมธุรกิจ ดีแทคกับทรู ที่เริ่มต้นจาก กลุ่มแรกภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องไปเมื่อสัปดาห์ก่อนมี รศ.ศุภช คุชัชลาภีย์ เปิดงานในการฟังความเห็นเรื่องของผลกระทบจากการควบรวมด้านอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง เป็น Focus Group จากนั้นจะเป็นผลกระทบทางเศรษฐศาสตร์ และสุดท้ายผลกระทบกับผู้บริโภค ซึ่งผู้ที่ได้รับผิดชอบเรื่องนี้ก็คือ กสทช. ที่มี นพ.สรณ บุญไชยพยกุล เป็นประธาน จะรวบรวมความเห็นในกรอบเวลาที่จำกัดตามโครงสร้าง 3 ระดับ โดยเฉพาะการทำความเข้าใจในแง่ของข้อกฎหมายที่ต้องมีความชัดเจนว่าเป็นไปตามประกาศตามมาตรการกำกับดูแลการรวมธุรกิจในกิจการโทรคมนาคม ที่ผู้ประสงค์จะได้รับใบอนุญาตได้ยื่นเรื่องต่อเลขาธิการ กสทช. เท่านั้น หรือมีกฎหมายอื่นประกอบด้วยตามกรอบเวลา 90 วัน และการรวมธุรกิจส่งผลให้ดัชนี HHI มากกว่า 2,500 หรือเปลี่ยนแปลงจากเดิมมากกว่า 100 หรือไม่

เรื่องนี้ กสทช. ต้องทำให้โปร่งใส เพราะเป็นผู้มีอำนาจและหน้าที่ในการพิจารณาสั่ง อนุญาต หรือ ไม่อนุญาต ตามรัฐธรรมนูญ พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมมาตรา 27 (11) และ พ.ร.บ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม มาตรา 21 เพื่อป้องกันการผูกขาดหรือจำกัดการแข่งขันในการให้บริการ การถือครองธุรกิจ ในบริการประเภทเดียวกัน

บนโจทย์ที่ว่าถ้ามีการควบรวมแล้ว จะเหลือผู้ประกอบการภาคเอกชนรายใหญ่ 2 ราย จะมีผลกระทบกับภาคอุตสาหกรรมหรือไม่ เพียงใดที่ไม่เพียงแต่ผู้ใช้บริการเท่านั้น แต่ยังมีผู้ประกอบการรายย่อยอื่นๆด้วย รวมทั้งค่า HHI การแข่งขันด้านธุรกิจโทรคมนาคมจะเกินกว่ามาตรฐานหรือไม่

ต่อมาก็คือ การรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียกับบริษัท ผลกระทบกับการกำหนด spectrum cap ของผู้ขอใบอนุญาตแต่ละราย จะใช้มาตรฐานใดหากมีการควบรวมไปแล้ว และจะกระทบกับธุรกิจประเภทเดียวกันหรือไม่ หากกระทบ กสทช. จะดำเนินการรับผิดชอบอย่างไรเช่นจะต้องจ่ายค่าชดเชยหรือไม่

ในส่วนของผู้ประกอบการภาครัฐ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ NT ที่ถือว่าเป็นผู้ให้บริการต้นน้ำก็เป็นส่วนหนึ่งที่ได้รับทั้งผลกระทบและมีส่วนได้ส่วนเสียในมุมมองของภาคอุตสาหกรรมโทรคมนาคม ไม่ได้ฟันธงชัดเจน แต่ขอให้ดูเรื่องของการผูกขาดรายได้ และจำนวนผู้ใช้บริการสำหรับมุมมองของสภาพแรงงาน NT ก่อนข้างจะไม่เห็นด้วยกับการควบรวมเพราะเกรงว่าจะเป็นการผูกขาด หรือกึ่งผูกขาดอยากให้เกิดสตาร์ทอัพ OTT มากกว่า

ภาพรวมก็คือเราต้องมองไปถึง การพัฒนาของธุรกิจโทรคมนาคม ที่จะต้องมีความต่อเนื่อง ทุกอย่างไม่ได้หยุดอยู่แค่ 5G ยังมี 6G ที่ต้องการการลงทุนที่สูงมาก มุมมองด้านกฎหมายมีความเป็นห่วงว่า กสทช. จะตกหล่มประเด็นข้อกฎหมายเสียเอง ในส่วนของสภาหอการค้าอยากเห็นการแข่งขันทางการค้าที่เป็นธรรม และต้องคำนึงถึงประโยชน์ของผู้บริโภคเป็นสำคัญ

มาถึงทางออกสุดท้ายที่ กสทช. จะต้องพิจารณาตัดสินใจให้ใบอนุญาตจะใช้หลักผลประโยชน์ของผู้บริโภคเป็นที่ตั้งหรือไม่จะทำให้เกิดความเป็นธรรมในการแข่งขันทางการค้าอย่างไร ต้องโปร่งใส และตรวจสอบได้ด้วย.

หมัดเหล็ก

mudlek@thairath.co.th

# คาบลูกคาบดอก

## หมัดเหล็ก

## ทางออกควรวมทรู-ดีแทค

การตั้งเวที่รับฟังความเห็นสาธารณะ กรณีการควรวมธุรกิจ ดีแทคกับทรู ที่เริ่มต้นจาก กลุ่มแรกภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องไปเมื่อสัปดาห์ก่อนมี รศ.ศุภช คุชัชลาสัย เปิดงานในการฟังความเห็นเรื่องของผลกระทบจากการควรวมด้านอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง เป็น Focus Group จากนั้นจะเป็นผลกระทบทางเศรษฐศาสตร์ และสุดท้ายผลกระทบกับผู้บริโภค ซึ่งผู้ที่ได้รับผิดชอบเรื่องนี้ก็คือ กสทช. ที่มี นพ.สรณ บุญไชยพยุกษ์ เป็นประธาน จะรวบรวมความเห็นในรอบเวลาที่จำกัดตามโครงสร้าง 3 ระดับ โดยเฉพาะการทำความเข้าใจในแง่ของข้อกฎหมายที่ต้องมีความชัดเจนว่าเป็นไปตามประกาศตามมาตรการกำกับดูแลการควรวมธุรกิจในกิจการโทรคมนาคม ที่ผู้ประสงค์จะได้รับใบอนุญาตได้ยื่นเรื่องต่อเลขาธิการ กสทช. เท่านั้น หรือมีกฎหมายอื่นประกอบด้วยตามกรอบเวลา 90 วัน และการควรวมธุรกิจส่งผลให้ดัชนี HHI มากกว่า 2,500 หรือเปลี่ยนแปลงจากเดิมมากกว่า 100 หรือไม่

เรื่องนี้ กสทช. ต้องทำให้โปร่งใส เพราะเป็นผู้มีอำนาจและหน้าที่ในการพิจารณาสั่ง อนุญาต หรือ ไม่อนุญาต ตามรัฐธรรมนูญ พ.ร.บ. องค์การจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมมาตรา 27 (11) และ พ.ร.บ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม มาตรา 21 เพื่อป้องกันการผูกขาดหรือจำกัดการแข่งขันในการให้บริการ การถือครองธุรกิจ ในบริการประเภทเดียวกัน

บนโจทย์ที่ว่าถ้ามีการควรวมแล้ว จะเหลือผู้ประกอบการภาคเอกชนรายใหญ่ 2 ราย จะมีผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมหรือไม่ เพียงใดที่ไม่เพียงแต่ผู้ใช้บริการเท่านั้น แต่ยังมีผู้ประกอบการรายย่อยอื่นๆด้วย รวมทั้งค่า HHI การแข่งขันด้านธุรกิจโทรคมนาคมจะเกินกว่ามาตรฐานหรือไม่

ต่อมาก็คือ การรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียกับบริษัท ผลกระทบกับการกำหนด spectrum cap ของผู้ขอใบอนุญาตแต่ละราย จะใช้มาตรฐานใดหากมีการควรวมไปแล้ว และจะกระทบกับธุรกิจประเภทเดียวกันหรือไม่ หากกระทบ กสทช. จะดำเนินการรับผิดชอบอย่างไรเช่นจะต้องจ่ายค่าชดเชยหรือไม่

ในส่วนของผู้ประกอบการภาครัฐ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ NT ที่ถือว่าเป็นผู้ให้บริการต้นน้ำก็เป็นส่วนหนึ่งที่ได้รับผลกระทบและมีส่วนได้เสียในมุมมองของภาคอุตสาหกรรมโทรคมนาคม ไม่ได้ฟันธงชัดเจน แต่ขอให้ดูเรื่องของการผูกขาดรายได้ และจำนวนผู้ใช้บริการสำหรับมุมมองของสภาพแรงงาน NT ก่อนข้างจะไม่เห็นด้วยกับการควรวมเพราะเกรงว่าจะเป็นการผูกขาด หรือกึ่งผูกขาดอยากให้เกิดสตาร์ทอัพ OTT มากกว่า

ภาพรวมก็คือเราต้องมองไปถึง การพัฒนาของธุรกิจโทรคมนาคม ที่จะต้องมีความต่อเนื่อง ทุกอย่างไม่ได้หยุดอยู่แค่ 5G ยังมี 6G ที่ต้องการการลงทุนที่สูงมาก มุมมองด้านกฎหมายมีความเป็นห่วงว่า กสทช. จะตกหล่นประเด็นข้อกฎหมายเสียเอง ในส่วนของสภาหอการค้าอยากเห็นการแข่งขันทางการค้าที่เป็นธรรม และต้องคำนึงถึงประโยชน์ของผู้บริโภคเป็นสำคัญ

มาถึงทางออกสุดท้ายที่ กสทช. จะต้องพิจารณาตัดสินใจให้ใบอนุญาตจะใช้หลักผลประโยชน์ของผู้บริโภคเป็นที่ตั้งหรือไม่จะทำให้เกิดความเป็นธรรมในการแข่งขันทางการค้าอย่างไร ต้องโปร่งใส และตรวจสอบได้ด้วย.

หมัดเหล็ก

## ผบ.ตร.ถกแก้แก๊งคอลซapping

เมื่อวันที่ 12 พ.ค. ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. พร้อมด้วย พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ รองผบ.ตร. ในฐานะผอ.ศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (สปอศ.ตร.) หรือพีซีที พล.ต.ท.กรไชย คล้ายคลึง ผบ.ช.สอท. และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมหารือแก้ปัญหาแก๊งคอลเซ็นเตอร์ และอาชญากรรมออนไลน์ที่กำลังแพร่ระบาดอย่างหนักในขณะนี้

พล.ต.อ.สุวัฒน์กล่าวว่าผลหรือแนวทางแก้ปัญหาเบื้องต้น ธนาคารแห่งประเทศไทยจะออกหลักเกณฑ์เพื่อช่วยแก้ปัญหาบัญชีม้า โดยกำหนดจำนวนบัญชีที่เปิดได้ การยึดแบบจำกัดวงเงิน การจัดทำฐานข้อมูลกลางเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลบัญชีม้า ระหว่างสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ธนาคาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการยึดเงินต่างบัญชีธนาคาร และระงับบัญชีม้า ด้วยหมายเลขบัตรประชาชน หมายเลขโทรศัพท์ ออกประกาศให้ธนาคารจัดทำช่องทางให้ประชาชนยึดเงินได้เองผ่านแอปพลิเคชันของธนาคาร และเชิญผู้กระทำความผิดกลับตัวภายใน 3 วัน

ผบ.ตร.กล่าวว่าส่วนสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) จะยึดอายัดทรัพย์สิน เงินดิจิทัล ติดตามเส้นทางการเงินอย่างรวดเร็ว ขณะที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมกับกสทช.สนับสนุนด้านงบประมาณ ออกประกาศให้ใช้วิธีการลงทะเบียนจากผู้ให้บริการ โทรศัพท์เคลื่อนที่แต่ละค่าย โดยตรงเท่านั้น และจำกัดจำนวนชม หรือ 5 หมายเลขต่อผู้ใช้บริการ 1 คน แก้ปัญหาการส่งข้อความโฆษณา หรือปลอมเบอร์โทรศัพท์ ด้วยการโทรผ่านอินเทอร์เน็ต จะบังคับให้แสดงเป็นเลขศูนย์ทั้งหมด หรือไม่ต้องแสดงหมายเลขโทรศัพท์ เพื่อให้ง่ายต่อการสังเกตของประชาชน

## ข่าวสั้น ทันโลก

**หารี้อปราบแก๊งคอลฯ:** ที่ห้องประชุม สปก.ตร. เมื่อเวลา 14.30 น. วันที่ 12 พ.ค. พล.ต.อ. สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หารี้อแนวทางแก้ไขปัญหาแก๊งคอลเซ็นเตอร์และอาชญากรรมออนไลน์ หลังการประชุม พล.ต.อ.สุวัฒน์กล่าวว่า เฉพาะในช่วง 2 เดือนที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่มี.ค.-30 เม.ย. สถิติการแจ้งความเฉลี่ยวันละ 300 คดี ยอดรวมคือ 20,400 คดี ในจำนวนนี้มีคดีที่มีความเชื่อมโยงกัน 3,285 คดี มูลค่าความเสียหายกว่า 1,500 ล้านบาท ขณะที่ผู้เสียหายส่วนใหญ่ถูกหลอกลวงด้านการเงิน ผลการหารี้อแนวทางแก้ไขเบื้องต้น ธนาคารแห่งประเทศไทย จะออกหลักเกณฑ์เพื่อช่วยแก้ไขปัญหบัญชียี่มีำสำนักงาน ปปง. สามารถอายัดสกุลเงินที่ กลต. รองรับ และสามารถอายัดบัญชีของผู้เทรดเหมือนบัญชียี่กับธนาคารทั่วไป ขณะที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมกับ กสทช. จะสนับสนุนด้านงบประมาณ แก้ไขปัญหาด้วยการสร้างกลไกระบุตัวตนตามกฎหมาย.